

เรื่องเด่นในฉบับ

- UPDATE ทำความเข้าใจกับรูปแบบภาษีคนละบุคคลแบบใหม่
- UPDATE วิธีการกรอกรายงานปพช ตามแบบ บข 1 และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงล่าสุด



“NR Education ก่อสร้างคน”

ทางสำนักงานนรศการบัญชีได้มีโอกาสร่วมประชุมหารือโครงการระบบทวิภาคี สาขาบัญชี เพื่อร่วมกันผลิตนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อไป

ลูกค้าท่านใดที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ “NR Education ก่อสร้างคน” สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานโดยตรง

สวัสดิค้ะ

สวัสดิค้ะปีใหม่ไทย พ.ศ. 2556 ปีนี้เน้นสีเขียว เหนียวทรพณ์นะค้ะ มีแผนไปไหนกันบ้างไหมค้ะ ขอให้ท่านลูกค้าทุกท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยค้ะ

สำหรับเนื้อหาในฉบับนี้ เราจะมา Update เรื่องราวต่าง ค้ะ แนวทางการคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ที่กำลังจะเริ่มออกมาใช้ แตกต่างจากการคิดภาษีของคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีใช้นิติบุคคลอย่างไร (เพิ่มเติมจาก NR News ฉบับที่ January 2013) นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับแบบ บข 1 เพื่อใช้กรอกรายงานตามทวิภาคี บข 1 กำหนดมา ซึ่งเราได้เสนอไปแล้วใน NR News ฉบับที่ January 2012 แล้วทั้งหมด ยังเก็บกันไว้หรือเปล้าค้ะ มาคราวนี้เราจะมาลงรายละเอียดว่าต้องกรอกร้อย่างไร

สำนักงานยังขอแนะนำโครงการ **NR Education ก่อสร้างคน** เพื่อจัดหาคนเข้าไปทำงานให้กับองค์กรและให้การศึกษาไปด้วยในเวลาเดียวกัน

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมภายในฉบับค้ะ หากมีข้อซักถามใดๆ หรือข้อร้องเรียนด้านบริการกรุณาส่งที่

Email : mtn4889@gmail.com ค้ะ

**ขอบพระคุณค้ะ
คณะผู้จัดทำ**



มุมมองประกันสังคม

ปรับเพิ่มค่าพอกโต เป็นอัตรา 1,500 บาท/ครั้งและไม่เกิน 4,500 บาท/สัปดาห์

สพส. เตรียมปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนกรณีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายก่อนการเป็นผู้ประกันตน จากอัตราเดิม 1,000 บาท/ครั้ง เป็นอัตรา 1,500 บาท/ครั้ง และจากสัปดาห์ละ 3,000 บาท และไม่ เกิน 4,500 บาท/สัปดาห์

มติที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม เสนอเพิ่มค่าพอกโตของผู้ประกันตนที่ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายก่อนการเป็นผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิเพิ่มค่าพอกโตจากอัตราเดิมที่กำหนดครั้งละ 1,000 บาท/ครั้ง เพิ่มเป็นอัตรา 1,500 บาท/ครั้ง และจากสัปดาห์ละ 3,000 บาท เพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 4,500 บาท

มาทำความเข้าใจรูปแบบใหม่ภาษีคนละบุคคล

UPDATE NEW TAX

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 โดยมีเนื้อหาสำคัญที่น่าสนใจ คือ การมีมติให้ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจาก 5 ชั้น เป็น 8 ชั้น และลดอัตราสูงสุดจากร้อยละ 37 เหลือร้อยละ 35 ตามที่ได้เคยเสนอรายละเอียดไปแล้วเมื่อ NR News ฉบับเดือน มกราคม 2556

Annual income from	To	Tax rate
-	150,000	0%
150,001	300,000	5%
300,001	500,000	10%
500,001	750,000	15%
750,001	1,000,000	20%
1,000,001	2,000,000	25%
2,000,001	4,000,000	30%
4,000,001		35%

ทั้งนี้ได้มีประเด็นร้อนที่น่าสนใจและส่งผลให้มีการโยกย้ายฐานรายได้ซึ่งจากเดิมอยู่ในรูปคนละบุคคลมาเป็นบุคคลธรรมดาในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างมากมาย ทั้งนี้เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีที่ว่า

“กำหนดคำนิยาม “คนละบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล” ให้ความหมายว่า บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ตกลงเข้ากันเพื่อกระทำการกิจการร่วมกันโดยไม่มีวัตถุประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันพึงมีแต่กิจการที่ทำนั้น ทั้งนี้ให้เสียภาษีจากเงินได้พึงประเมินก่อนหักรายจ่ายในอัตราร้อยละ 20”

---และ---

“กำหนดคำนิยาม “ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีใช้นิติบุคคล” ให้ความหมายว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีใช้นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ให้เสียภาษีจากเงินได้สุทธิในอัตราร้อยละ 20”

หมายความว่า รายได้ที่ได้มายังไม่มีการหักค่าใช้จ่ายต้องนำมาเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทันที

คำถามคือ มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างจากบุคคลธรรมดาอย่างไร

หากเราจะดูจากอัตราภาษีแล้วจะเห็นว่า อัตราภาษีใหม่ของบุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 20 ที่รายได้ประมาณ ตั้งแต่ 1,000,000.- บาท โดยมีข้อดีข้อแรกคือ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจึงนำมาคิดภาษี และข้อดีข้อสองคือสามารถหักค่าลดหย่อนต่างๆ ได้ มากมาย ซึ่งจะแตกต่างจากอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากคนละบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีใช้นิติบุคคล จะเรียกเก็บร้อยละ 20 จากรายได้สุทธิทันที แต่มีข้อเสียคือหากรายได้ยิ่งสูง อัตราภาษีจะยิ่งสูงตามไปด้วย ซึ่งหากเป็นกรณีนี้การเก็บจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายร้อยละ 20 ของคนละบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีใช้นิติบุคคล อาจจะดีกว่า อย่างไรก็ตามบุคคล 2 คนที่มาเข้าร่วมทำธุรกิจจะต้องมีความสามารถในการประกอบวิชาชีพที่ใกล้เคียงกันเป็นสำคัญ

SNAPSHOTS

- เงินได้ที่นำมาคิดภาษีของบุคคลธรรมดาสามารถหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนได้มากมาย ในขณะที่คนละบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีใช้นิติบุคคล นั้นไม่ได้
- อัตราภาษีของบุคคลธรรมดาเป็นอัตราก้าวหน้า ซึ่งหากรายได้ยิ่งสูงอาจจะเสียภาษีมากกว่าคนละบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีใช้นิติบุคคล

สิ่งควรรู้ของแบบ บข 1 ของ ปปช.

Update New Law

วิธีการกรอกแบบ บข 1 หน้า 1

หัวข้อ	คำอธิบาย
เลขประจำตัว 13 หลัก	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน	เลขประจำตัวตามบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
รอบระยะเวลาบัญชี	รอบบัญชี หรือ รอบปีภาษี (กรณีบุคคลธรรมดา)
ชื่อ ที่อยู่	ชื่อที่อยู่ของสถานประกอบการ หรือ บ้านที่อยู่อาศัย(กรณีบุคคลธรรมดา)
ยื่นปกติครั้งที่	จำนวนครั้งที่ยื่นของสัญญาชุดนั้นๆ แยกตามรายสัญญา เช่น ปี 55 ครั้งที่ 1 ปี 56 ครั้งที่ 2 ปี 57 ครั้งที่ 3 จนกว่าจะหมดภาระความผูกพันตามสัญญา
ยื่นแก้ไขครั้งที่	จำนวนครั้งที่มีการแก้ไขของสัญญา แยกตามรายสัญญา ถ้าหากมีการแก้ไขแล้วตัวเลขเกี่ยวพันต้องตามไปแก้ไขในปีที่มีความเกี่ยวข้องกันด้วย เช่น แก้ไขของปี 55 ครั้งที่ 1 จะต้องระบุ ยื่นปกติครั้งที่ 1 ยื่นแก้ไขครั้งที่ 1 หรือ ยื่นปกติครั้งที่ 1 ยื่นแก้ไขครั้งที่ 2 ถ้าหากแก้ไข ปี 56 ครั้งที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 1 เป็นต้น
รอบบัญชีนี้ไม่มีรายรับ	✓ ถ้าหากไม่มีรายรับในปี ให้ทำเครื่องหมาย
รอบบัญชีนี้ไม่มีรายจ่าย	✓ ถ้าหากไม่มีรายจ่ายในปี ให้ทำเครื่องหมาย
เลขที่สัญญา	อ้างอิงตามหนังสือสัญญาที่จัดทำ หรือ อาจเป็นใบสั่งซื้อ ก็ได้
เลขคุมสัญญา e-GP	**สามารถสอบถามจากหน่วยงานรัฐที่เราทำสัญญาด้วย ต้องมีสำคัญ หรืออาจจะตรวจเช็คจาก กรมบัญชีกลาง และ ปปช ได้ (ถ้าไม่ระบุหรือระบุไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้ถูก Blacklist)
ชื่อของหน่วยงานที่ทำสัญญา	ให้ระบุหน่วยงานรัฐที่ทำสัญญาด้วย และ ถ้าหากไม่มั่นใจว่าใช้หน่วยงานรัฐหรือไม่ให้ทำการตรวจเช็คที่เว็บหน่วยงานนั้นๆ
ระยะเวลาสัญญา เริ่ม และสิ้นสุด	วันที่เริ่มสัญญา ใช้วันที่ทำสัญญาเป็นเกณฑ์ (ไม่นับวันที่เริ่มต้นการทำงาน) วันที่สิ้นสุดสัญญา วันสิ้นภาระผูกพันตามสัญญา หรือ ในกรณีที่สัญญาระบุว่าจะแล้วเสร็จภายใน 90 วัน ให้เริ่มนับจากวันที่ทำสัญญาเป็น 1 และ บวกจำนวนวันเข้าไปจนครบ 90 วัน เป็นต้น หรือ ถ้าหากระบุเป็นปี ก็เช่นกัน (ช่วงระยะเวลาที่ยังประกันผลงานอยู่ถือว่ายังไม่สิ้นสุดภาระผูกพัน
อายุสัญญา	ตามที่สัญญาระบุ
ระยะเวลาประกันผลงาน	ตามที่สัญญาระบุ
มูลค่าสัญญา	จำนวนเงินตามสัญญา (ฐานรายได้+ภาษีขาย)
ได้รับเงินตามสัญญา	จำนวนเงินตามสัญญา (เกณฑ์เงินสด (ฐานรายได้+ภาษีขาย))** ช่องนี้จะป็นยอดเงินสะสม**
จำนวนงวดงาน	ตามที่สัญญาระบุ แต่หากเป็นซื้อมา-ขายไป ให้ใส่จำนวนงวดงานเป็น 1 งวด **ช่องนี้อาจจะตรงกับจำนวนงวดการรับเงินหรือไม่ก็ได้ตามสัญญาระบุ**
ได้ส่งงานแล้ว	ให้ระบุจำนวนงานที่ตรวจรับงานแล้ว **ช่องนี้จะป็นยอดสะสม**
จำนวนงวดการรับเงิน	ตามที่สัญญาระบุ (กรณีสัญญาเช่าระบุเช่ารายเดือน/ปี ให้ระบุไปตามจำนวนเดือนหรือปีที่การเรียกเก็บเงิน) **ช่องนี้อาจจะตรงกับจำนวนงวดงานหรือไม่ก็ได้ตามสัญญาระบุ**

หัวข้อ	คำอธิบาย
ได้รับเงินแล้ว	ระบุตามจำนวนเงินที่ได้รับ(เกณฑ์เงินสด) ถ้าหากมีการรับล่วงหน้าต้องระบุด้วย ถึงแม้ว่าการทำงานยังไม่ได้เริ่มขึ้น **ช่องนี้จะเป็นยอดเงินสะสมเมื่อสิ้นสุดการรับเงินยอดเงินจะเท่ากับมูลค่าตามสัญญา**
ยังไม่หมดภาระผูกพันตามสัญญา	✓ ถ้าหากยังไม่หมดภาระผูกพัน (เป็นส่วนหนึ่งที่ทาง ปปช จะไว้ใช้ในการพิจารณาด้วย)
สิ้นสุดภาระผูกพันแล้ว	✓ ถ้าหากได้สิ้นสุดสัญญาหรือหมดภาระผูกพันต่อกัน ระบุวันที่/เดือน/ปี ด้วย
คำรับรองของผู้สัญญา	ไม่ต้องกรอก เพราะเป็นยืนยันการผ่านอินเทอร์เน็ต

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่เปลี่ยนแปลงคือ

1. มูลค่าสัญญาจัดจ้างที่กระทำต่อภาครัฐที่เข้าเกณฑ์ต้องจัดทำเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 เท่ากับ 500,000.- บาทต่อสัญญาขึ้นไป
2. การส่งจ่ายตั้งแต่ 30,000.- บาท จากเดิมที่ต้องผ่านเช็คนาคาร์ จากบัญชีกระแสรายวัน เท่านั้น ปัจจุบันสามารถใช้วิธีโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ได้ โดยการส่งจ่ายด้วยวิธีเงินสดตามเกณฑ์สิทธิ์ จำนวนที่รับ-จ่าย ในแต่ละครั้งยังคงไม่ให้เกิน 30,000 บาท/รายการ
3. ช่องรายการอื่นๆ คือ กรณีอื่นที่นอกเหนือจากเงินสด เงินฝากธนาคาร ค้างรับ/ค้างจ่าย เช่น การหักกลบบทนี้ ล้างรายการเงินรับล่วงหน้า จ่ายล่วงหน้า และส่วนต่างสินค้าต้นงวดและปลายงวด

เก็บมาฝาก From Manager

Where is The Happiness

“ความสุข....อยู่ไหน”

หลายคนมุ่งมั่นทำงานหาเงินเพื่อที่จะทำเงินได้มากๆ โดยหวังว่าได้เงินมากพอแล้ว จะทำให้เรามี “ความสุข” ได้ บางคนไม่เคยเห็นหน้าลูกเพราะเข้าออกจากบ้านลูกยังไม่ตื่น เลิกงานกลับมาถึงบ้านลูกก็หลับกันหมดแล้ว หรือบางคนมุ่งมั่นทำงานทำกิจการส่วนตัวจนไม่มีเวลาดูแลตนเอง ไม่มีเวลาออกกำลังกาย อาหารก็เร่งรีบทานเพราะต้องทำงานแข่งกับเวลา หาเงินจนสุขภาพร่างกายทรุดโทรม เกิดป่วยขึ้นมากลับต้องเสียใจเพราะเงินที่หามาได้ต้องนำไปจ่ายให้ที่โรงพยาบาล ธุรกิจที่สร้างมาก็เสียหาย ไม่มีคนดูแล

ดังนั้น เงินที่มีนั้นจริงๆแล้วทำให้เรามี “ความสุข” ได้จริงหรือไม่ หรือมีสิ่งใดที่เงินไม่สามารถซื้อได้หรือไม่ หรือถ้าเงินไม่สามารถ

บอกถึงความสุขได้แล้ว ความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่

ท่านพุทธทาส เคยกล่าวไว้ว่า “ความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงิน ความสุขที่ใช้เงินเป็นความสุขจอมปลอม ได้มาสักพักเดี๋ยวก็หายไปกลับไปทุกข์อีกเหมือนเดิม” ดังนั้น ถ้าเงินไม่ได้ทำให้เรามีความสุขที่แท้จริง แล้วอะไรจะทำให้เรามีความสุขได้ ความสุขของคุณอยู่ที่ไหน

“ความสุขของฉัน” คือ การที่เราสามารถสร้างความพอดีให้กับตัวเอง และอีกหลายชีวิตรอบตัวเรา จะมุ่งทำสิ่งใดจนน้อยเกินไป หรือจนมากเกินไปนั้นมิได้

ติดตามเรื่องดีต่อไปได้ใน วารสาร NR News ฉบับหน้าค่ะ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่เห็นว่าน่าเชื่อถือประกอบกับทัศนคติส่วนตัวของผู้จัดทำ ซึ่งมีได้หมายถึงความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลแต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและพนักงานของสำนักงานไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับข้อมูลที่แสดงอยู่ในเอกสารฉบับนี้ การใช้ประโยชน์จากเอกสารฉบับนี้เน้นให้ความรู้และให้ความบันเทิงไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฎหมายหรือกรณีอื่นใด ควรศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลอื่นก่อนการตัดสินใจใช้ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ทุกครั้ง